



สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์
จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงอานูจา
ฉบับวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2563

การขาดแคลนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วงการต่อสู้กับ COVID-19 ของไนจีเรีย



ไนจีเรียยังคงดำเนินการทุกช่องทางเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) เนื่องจากชาวไนจีเรียมีการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้มีการผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองเพื่อช่วยธุรกิจการค้า ประชาชนออกมาทำงานและจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าและอาหาร ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ได้รับกระแสเงินสดมาช่วยพยุงธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งหากประชาชนละเลยการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข อาทิ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่เว้น

ระยะห่างทางสังคม ก็อาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสุ่มเสี่ยงที่ระบบสาธารณสุขของประเทศจะไม่สามารถรองรับได้ และขณะนี้รัฐบาลไนจีเรียพบว่าการขาดแคลนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสิ่งจำเป็นดังกล่าว ในระหว่างการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประธานาธิบดีจึงได้อนุมัติการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าสำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 30 โดยการสั่งให้เร่งดำเนินการพิธีการศุลกากรกับสินค้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งนำเข้ามาที่ทำเรือแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การยกเว้นดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างระบบสุขภาพในประเทศและสนับสนุนการทำงานของศูนย์ควบคุมโรคไนจีเรียในการต่อสู้กับ COVID-19 ได้เป็นอย่างมาก

ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ฯ เห็นว่าหากอัตราภาษีอากรขาเข้าสูง ก็จะทำให้ราคาเวชภัณฑ์สูงตามไปด้วย การแทรกแซงของรัฐบาลไนจีเรียโดยการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าฯ เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะหากการระบาดของเชื้อไวรัสยังคงมีอยู่ต่อไปจะเกิดปัญหาการขาดแคลนเวชภัณฑ์ในประเทศอย่างแน่นอน และช่วยลดราคาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไนจีเรียไม่สามารถผลิตเวชภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้าน ทำให้ปัจจุบันไนจีเรียต้องพึ่งการนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำเข้าจากจากอินเดีย จีน และสหรัฐฯ รวมถึงนำเข้าส่วนผสมที่ได้ใช้และที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอินเดียที่นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีนอีกทอดหนึ่ง และด้วยแหล่งที่มาของส่วนผสมดังกล่าวทำให้ห่วงโซ่อุปทานของไนจีเรียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนื่องจากไนจีเรียไม่สามารถผลิตได้เลย หากประเทศคู่ค้ารายใดจำเป็นต้องระงับการส่งออกก็จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนและราคาเวชภัณฑ์ก็จะยิ่งแพงมากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลไนจีเรียจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาตนเองเร่งส่งเสริมสนับสนุนบริษัทท้องถิ่นไนจีเรียที่มีศักยภาพให้สามารถผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศเพื่อป้องกันการขาดแคลนในอนาคตและสามารถควบคุมราคาได้ โดยวิธีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในท้องถิ่น และดูแลกระบวนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มีความโปร่งใสและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการสินเชื่ออย่างรอบคอบ นอกจากนี้ ควรลดหย่อนภาษีสำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวด้วย



Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอานูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าทางใด

วิเคราะห์ผลกระทบ

ไนจีเรียเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคประมาณร้อยละ 90 และสำหรับเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีการนำเข้ามากถึงร้อยละ 70 ในขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมีแต่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรซึ่งมีมากกว่า 200 ล้านคนแล้วในปีนี้ ขณะเดียวกันการผลิตสินค้าดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อให้ได้ปริมาณที่ทันต่อความต้องการภายในประเทศ และยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตฯ ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือและการลงทุนจากต่างชาติ ทั้งด้านเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต มีปริมาณความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร และไนจีเรียพยายามเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ดังนั้นประเทศไทยซึ่งมีระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีชาวไนจีเรียยอมรับและเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่ไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นช่องทางและโอกาสที่ผู้ส่งออกไทยหรือนักธุรกิจสาขาบริการทางการแพทย์สามารถเข้ามาเจาะตลาดหรือลงทุนร่วมกับอุตสาหกรรมภายในประเทศไนจีเรียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: <https://www.sunnewsonline.com/>

<https://businessday.ng/>

1 June 2020